



## *“Công ty sẽ nhận em vào làm việc ngay sau khi em tốt nghiệp”*

*TS. Phạm Hồng Tâm - Khoa Quản trị kinh doanh*

Đó là đoạn trích từ nhận xét của công ty TNHH Toàn Toàn Phát đối với sinh viên Mang Xuân Hiền, mã số SV: 21070590, lớp 07CQT04 khoa Quản trị kinh doanh, sau khi hoàn thành thời gian thực tập tại doanh nghiệp. Không chỉ một mình sinh viên Mang Xuân Hiền được doanh nghiệp ghi thẳng như vậy trong lời phê nhận xét quá trình thực tập, nhiều sinh viên của Khoa cũng được doanh nghiệp ghi như vậy hoặc nhận vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Nhiều báo cáo thực tập được doanh nghiệp đánh giá cao. Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Tân Thế Kim nhận xét báo cáo thực tập của sinh viên Thập Thảo Thu, mã số SV: 21071888, lớp 07CQT04: “Báo cáo tương đối xác thực, phản ánh đúng tình hình thực tế tại công ty. Đặc biệt, việc chỉ ra và phân tích những điểm mạnh yếu, đề ra phương hướng phát triển trong tương lai rất hay và đáng được ghi nhận”. Như vậy, doanh nghiệp đã hài lòng với kết quả thực tập của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh và sẵn sàng nhận sinh viên của Khoa về làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đó là sự ghi nhận thành quả phấn đấu trong dạy và học tập của các thầy cô và học sinh, sinh viên khoa quản trị kinh doanh. Chỉ trong thời gian ngắn thực tập tại các doanh nghiệp, qua việc ứng dụng những kiến thức được các thầy cô truyền thụ và tự nghiên cứu, học tập, sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đã thể hiện bằng những việc làm của mình tại nơi thực tập, nhiều sinh viên đã có những đóng góp tích cực cho doanh nghiệp và doanh nghiệp đã đánh giá cao năng lực làm việc của sinh viên khoa Quản trị kinh doanh.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện đào tạo 3 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thư ký văn

phòng, Việt nam học (du lịch) với tổng số khoảng: 3.000 sinh viên, học sinh. Trong số giáo viên cơ hữu của khoa có 40% Tiến sĩ, 40% Thạc sĩ và còn lại 20% đang theo học chương trình Thạc sĩ. Như vậy đội ngũ giáo viên của Khoa đã cố gắng phấn đấu 100% có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Giáo viên của Khoa phấn đấu học tập nâng cao trình độ để có được những bài giảng hay, hấp dẫn, truyền thụ, trang bị cho học sinh, sinh viên thân yêu của mình những kiến thức cần thiết khi bước vào đời.

Sinh viên của Khoa luôn được BCH Đoàn trường, Trung tâm ngoại ngữ,... nhận xét là có nhiều tiềm năng. Các buổi thảo luận chuyên đề luôn cuốn hút sinh viên của Khoa. Những câu hỏi trao đổi, thảo luận của sinh viên Khoa làm cho các chuyên gia tại các buổi hội thảo cảm thấy thích thú như trong hội thảo chuyên đề: “Quản trị chiến lược kinh doanh” ngày 30/11/2010, do một Tiến sĩ Việt kiều đang giảng dạy ở Anh chủ trì,...

Sinh viên của Khoa không chỉ có những thành tích trong học tập, trong các trận thi đấu bóng đá giữa các lớp trong Khoa hoặc với các Khoa khác trong trường, những cầu thủ là sinh viên của Khoa đã cống hiến cho khán giả nhiều hứng thú. Đội văn nghệ của Khoa cũng đạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi văn nghệ của trường. Các phong trào văn nghệ, vui chơi giải trí giúp cho các bạn học sinh, sinh viên thư giãn sau những giờ học tập hăng say trên giảng đường. Chính vì vậy, nhiều sinh viên của Khoa có kết quả học tập tốt, sớm có việc làm sau khi tốt nghiệp, đó cũng là mong ước của các bạn sinh viên.